



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  
เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ

.....

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment -ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริตฯ และนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดมาตรการต่อต้านการให้/รับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภาครัฐในเขตตำบลบ้านกุ่ม ปลอดภัยจากทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption free) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance) จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

๓. บุคลากรของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะต้องไม่จงใจหรือเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือไม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบน จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงานและมิชอบด้วยกฎหมาย

๔. การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด


๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการให้หรือรับสินบน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิเสธต่อการให้หรือรับสินบน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการให้หรือรับสินบนตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้

๖. ผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้รับสินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที หรือร้องเรียนไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๘๐๕๖๒-๓ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๐๑๑๖๓ หรือ โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๐๑๑๑๐ หรือ โทรศัพท์สายด่วน ๑๒๐๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๒๘๔๘๐๐ หรือ โทรศัพท์สายด่วน ๑๒๐๖

๗. การดำเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะมีการตรวจสอบมาตรการและแนวทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางสาวจำเรียง คล้าชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม